



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Văn Phòng Trung Ương

2530 Berryessa Rd. #234, San Jose CA 95132, USA • (408) 347-8830 • lienlac@Viettan.org

Ngày 19-02-2007

Lời Kêu Gọi

Trước việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các thành viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Theo tin tức nhận được từ Đảng Thăng Tiến Việt Nam và các nhân chứng tại Huế, liên tục trong ba ngày qua kể từ 16-02-2007, công an Cộng Sản Việt Nam đã lục soát nhà, tịch thu tài sản và bắt giữ một số thành viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam gồm có **ông Nguyễn Phong, ông Nguyễn Bình Thành và cô Hoàng Thị Anh Đào**. Ngoài ra, công an cũng đã bao vây Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế, lục soát nơi làm việc, tịch thu máy móc và bắt giữ **Linh mục Nguyễn Văn Lý**.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cực lực lên án hành động đàn áp thô bạo và chà đạp nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Những hành động này không những vi phạm chính luật pháp của họ, mà còn đi ngược lại văn hóa và truyền thống dân tộc khi họ ra tay khủng bố những chiến sĩ dân chủ ngay vào giờ phút linh thiêng của ngày Tết.

Để nhanh chóng báo động và tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, buộc họ phải trả tự do cho những chiến sĩ dân chủ này, chúng tôi kính kêu gọi mọi người, mọi đoàn thể cùng đề ra những việc làm cụ thể nhằm:

1. Quảng bá sự việc đến giới truyền thông và các tổ chức nhân quyền quốc tế, đồng thời vận động áp lực từ chính giới quốc tế lên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
2. Quảng bá rộng rãi hành động đàn áp này đến đồng bào trong và ngoài nước, đồng thời tố cáo tên tuổi, dữ kiện về những kẻ đang tiến hành những hành động chà đạp nhân quyền trắng trợn này.
3. Tiếp tay hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất cho thân nhân của những chiến sĩ dân chủ đang bị bắt giữ.

Trước cơn khó khăn chung này của lực lượng dân chủ, mọi thành viên và phương tiện của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng sẽ được huy động để chung vai với các đoàn thể và đồng bào khắp nơi trong nỗ lực chặn đứng bàn tay khủng bố của chế độ.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng